



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเยาวชนสหกรณ์ดูงานประเทศญี่ปุ่น บุกเบิกโครงการสหกรณ์คู่แฝดไทย-ญี่ปุ่น

กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่งเยาวชนสหกรณ์รุ่นบุกเบิกในโครงการสหกรณ์คู่แฝดไทย-ญี่ปุ่น เดินทางไปศึกษาดูงานความก้าวหน้าด้านสหกรณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 พ.ค - 3 มิ.ย. 55 คาดหวังเกิดความร่วมมือทางธุรกิจของสหกรณ์ทั้งสองประเทศ กระตุ้นเยาวชนสหกรณ์นำความรู้จากการเดินทางครั้งนี้มาปรับใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ของไทย

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกเยาวชนสหกรณ์ที่อายุไม่เกิน 35 ปี จากสหกรณ์ 22 แห่งใน 22 จังหวัด จำนวน 36 คน เดินทางไปศึกษาดูงานความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 พ.ค - 3 มิ.ย. 55 นี้ โดยศึกษาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตร JA อิวาเตะฮานามากิ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมืองกับกลุ่มสตรี การแปรรูปและกิจการด้านสวัสดิการของสหกรณ์การเกษตร ศูนย์รวบรวมข้าวเปลือกและตลาดเกษตรกร ซุปเปอร์มาเก็ตของสหกรณ์ A-COOP ซึ่งนับว่าเป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าวเป็นเยาวชนสหกรณ์รุ่นบุกเบิกที่จะได้มีโอกาสไปเรียนรู้งานสหกรณ์ของญี่ปุ่น ภายใต้โครงการสหกรณ์คู่แฝดไทย-ญี่ปุ่น ที่มีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างบุคลากรของสหกรณ์ทั้งสองประเทศ จนนำไปสู่การร่วมมือกันทางธุรกิจในที่สุด

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าวอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นก้าวแรกของการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ และนำไปสู่การเกิดสหกรณ์คู่แฝดไทย-ญี่ปุ่นขึ้นในอนาคต เมื่อเยาวชนสหกรณ์ได้เดินทางกลับถึงเมืองไทย จะได้นำความรู้กลับมาต่อยอด ซึ่งทางผู้บริหารสหกรณ์ต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนเหล่านี้ นำความรู้กลับมาใช้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์และบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อสร้างทายาทสหกรณ์รุ่นใหม่ๆ มาช่วยสานต่องานสหกรณ์ในวันข้างหน้า และหากทางญี่ปุ่นเห็นว่าโครงการนี้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ก็จะเป็นผลดีต่อวงการสหกรณ์ไทยในภาพรวมและทำให้เยาวชนสหกรณ์ไทยได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานในรุ่นต่อ ๆ ไป

“ ภายหลังจากที่เยาวชนสหกรณ์กลับถึงประเทศไทย ต้องสรุปผลการไปดูงานครั้งนี้ สิ่งที่ได้ฝากให้เยาวชนที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นศึกษาดูว่าสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้าไปมาก ต้องพิจารณาดูว่าปัจจัยอะไรทำให้สหกรณ์ญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้า สิ่งที่คุณญี่ปุ่นยึดมั่นและเป็นปัจจัยความสำเร็จของสหกรณ์ญี่ปุ่นคือความจงรักภักดีและเชื่อมั่นในตัวเอง วิถีชีวิตวัฒนธรรมของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน บางเรื่องถ้าเราสนใจเป็นพิเศษให้จับประเด็นที่สำคัญและให้เรียนรู้อย่างจริงจัง อยากรู้วิธีการบริหารจัดการ ดูขั้นตอนแนวคิดวิธีการจัดการของคนญี่ปุ่น และศึกษาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ญี่ปุ่นว่ามีกระบวนการทำงานอย่างไร แล้ววิเคราะห์ให้ได้ว่า อะไรคือหัวใจในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ญี่ปุ่น เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แล้วเลือกส่วนที่ดีของเขามาปรับใช้ในการพัฒนาสหกรณ์ไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า และหาแนวทางขยายความร่วมมือกับสหกรณ์ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไป” นายสมชาย กล่าว